



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จำนวน ๖ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อเลือกสรรครบ ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี นอกจากนี้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นได้รับการว่างจ้างแล้ว
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการว่างจ้าง
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการว่างจ้างตามกำหนดเวลา
๔. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาที่รับการว่างจ้างได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จะจัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง ดังกล่าวตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้ ซึ่งจะมี หนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างโดยจดหมายลงทะเบียนไปยังที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ตามที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัครซึ่งจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรเงินงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น ส่วนกรณีที่มีตำแหน่งว่างในภายหลังจะเรียกผู้ผ่านการ เลือกสรรขึ้นบัญชีลำดับถัดไปมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง

กรณีตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ รับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการตามประกาศนี้ ทั้งนี้ หาก ได้รับการจ้างแล้ว จะถูกยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอภิชัย ท้ำมาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

ที่ ศธ ๐๔๐๖๐/

๒๒๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๑ นพ ๔๘๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑ เรื่อง ผลการเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการ
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใน
ตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ทามาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๔๒๕๑-๒๓๓๗ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐-๔๒๕๑-๑๕๖๖